

Số: /BC-UBND

Hoàng Hợp, ngày tháng năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở; Chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023**

Thực hiện công văn số 3198/UBND-TP ngày 03/11/2023 của Ủy ban nhân dân Huyện v/v báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. Ủy ban nhân dân Xã Hoàng Hợp tổng hợp báo cáo như sau:

#### **I. CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT.**

Tiếp tục nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tiếp tục duy trì hoạt động, của các mô hình Câu lạc bộ, hoạt động có hiệu quả về phổ biến giáo dục pháp luật. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vào chương trình xây dựng Nghị quyết của cấp ủy, chính quyền. Xây dựng các Kế hoạch năm theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn bảo đảm tiến độ, đúng thời gian, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương.

Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống Đài truyền thanh và Trang thông tin điện tử của Xã... Xây dựng kế hoạch triển khai các văn bản, luật mới do Quốc hội thông qua. Tháng 4/2023, phối hợp với khối dân vận ra mắt mô hình chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ. Lòng ghép tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật cho đối tượng là Cán bộ, công chức cấp xã; Lực lượng dân dân và đội ngũ Bí thư, Thôn trưởng các Thôn trên địa bàn. Tháng 4/2023. Tổ chức 01 buổi hội nghị tuyên truyền pháp luật; Tháng 11/2023. Phối hợp cùng phòng tư pháp mở hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ cho hòa giải viên và tuyên truyền viên pháp luật...

Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân Huyện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở; Xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn Huyện. Ngày 27/02/2023, Ủy ban nhân dân xã xây dựng Kế hoạch số 17/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn TCPL năm 2023. Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 27/01/2023 về tuyên truyền, phổ biến các luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4, kỳ họp bất thường lần thứ 2. Tuyên truyền các văn bản pháp luật thông qua hệ thống Đài truyền thanh (Có nhật ký ghi chép và Bài tuyên truyền được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Xã).

Thực hiện đúng quy định về báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định. Cử cán bộ, công chức xã, cán bộ Thôn tham dự đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở; Xây dựng cấp xã đạt

chuẩn tiếp cận pháp luật theo kế hoạch triển khai của Huyện, Tỉnh. Trang bị tài liệu tuyên truyền kịp thời cho các tuyên truyền viên.

Việc đảm bảo kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện chính sách xã hội hoá được đảm bảo.

### **1. Công tác chỉ đạo, triển khai, tổ chức thi hành.**

Công tác theo dõi tình hình thi hành Luật hòa giải ở cơ sở được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo. Ủy ban nhân dân xã ban hành kế hoạch để tổ chức thực hiện trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Ủy ban nhân dân các cấp, bảo đảm tiến độ, thời gian theo quy định, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phát triển Kinh tế - Xã hội của địa phương. Trên cơ sở kế hoạch ban hành Ủy ban nhân dân xã tổ chức triển khai quán triệt đến cán bộ, công chức, các ngành về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và công tác hòa giải cơ sở trong phạm vi quản lý, đáp ứng yêu cầu phục vụ cải cách hành chính, cải cách Tư pháp, gắn với nhiệm vụ phát triển KT- XH.

Để tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung về theo dõi tình hình thi hành Luật hòa giải cơ sở. Trên cơ sở Kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm. Ủy ban nhân dân xã thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức thi hành Luật hòa giải trên địa bàn.

### **2. Công tác phổ biến, tuyên truyền Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.**

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND các cấp về triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở. Trong năm Ủy ban nhân dân xây dựng kế hoạch, lồng ghép tổ chức hội nghị của các tổ chức và tổ chức các hội nghị chuyên đề về tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ cho hòa giải viên, tuyên truyền viên pháp đến cán bộ, công chức, cán bộ các Thôn và nhân dân trên địa bàn. Mời báo cáo viên cấp Huyện về để truyền đạt những kiến thức về Luật hòa giải cho các hòa giải viên ở 05 đơn vị Thôn. Chọn nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp, gắn với những vấn đề về hòa giải ở cơ sở, được dư luận xã hội quan tâm.

### **3. Tình hình, kết quả thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở.**

Ủy ban nhân dân giao công chức Tư pháp - Hộ tịch và phối hợp với Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và cán bộ liên quan hướng dẫn các Thôn thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở, gửi tài liệu hòa giải, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ hòa giải, ban hành công văn đôn đốc, nhắc nhở theo định kỳ để các đơn vị Thôn, các Tổ hòa giải tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở. Năm 2023, Ủy ban nhân dân xã ban hành các Quyết định kiện toàn Tổ hòa giải ở cơ sở và đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Hiện nay, trên địa bàn xã có 05 Tổ hòa giải với 44 thành viên. Các Tổ hòa giải được kiện toàn đảm bảo về số lượng, chất lượng theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Luật Hòa giải. Cụ thể Tổ hòa giải có Tổ trưởng; Tổ phó và các hòa giải viên (Tổ trưởng là đồng chí Bí thư chi bộ; Tổ phó là các ông, bà Trưởng thôn; Các Tổ viên là trưởng các chi hội, đoàn thể ở Thôn và lựa chọn những người có uy tín, kinh nghiệm trong cộng đồng dân cư tham gia Tổ hòa giải). Mỗi Tổ hòa giải có từ 8 đến 9 hòa giải viên, Tháng 11/2023 phối hợp với Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân Huyện mở 01 lớp tập

huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật và đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở với số lượng 79 đại biểu tham gia.

Do làm tốt công tác tuyên truyền nên trong năm không có vụ việc nào phát sinh tranh chấp. Kết quả công tác hòa giải ở cơ sở như sau:

- + Số vụ kiện dân sự ra Tòa án: Không.
- + Số vụ việc tranh chấp ra Ủy ban nhân dân xã: Không.
- + Số vụ, việc đã được hòa giải ở cơ sở: Không
- + Số vụ, việc mâu thuẫn phức tạp, tranh chấp tài sản có giá trị lớn, tranh chấp đất đai được hòa giải ở cơ sở: Không.

#### **4. Tình hình, kết quả bố trí kinh phí hàng năm cho công tác hòa giải ở cơ sở tại địa phương.**

Về kinh phí phân bổ công tác theo dõi Luật hòa giải trong nguồn kinh phí chi hoạt động thường xuyên hàng năm (Mức chi: 6.000.000 đồng/năm. Bình quân: 860.000 đồng/Tổ/năm (Làm tròn số). Việc xã hội hóa nguồn kinh phí chi cho công tác hòa giải ở các Tổ hòa. Không.

### **III. XÂY DỰNG XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT.**

Thực hiện Kế hoạch của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện về thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật; Xây dựng xã, thị trấn chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; Kế hoạch số 17/KU-UBND ngày 27/02/2023 của Ủy ban nhân dân xã về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn TCPL năm 2023. Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo cho công chức Tư pháp - hộ tịch tham mưu, bám sát Quyết định số 318/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về quy định xã Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP, ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

### **IV. TỒN TẠI, HẠN CHẾ.**

Các tuyên truyền viên pháp luật chủ yếu là kiêm nhiệm nên hiệu quả chưa cao. Kiến thức, kỹ năng tuyên truyền của các tuyên truyền viên pháp luật còn hạn chế. Cơ sở vật chất, nguồn kinh phí còn ít nên công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật chưa được nâng cao.

Kiến thức pháp luật năng lực, kỹ năng của một số hòa giải viên còn hạn chế, các vụ việc hòa giải chủ yếu dựa trên những kinh nghiệm, kiến thức, uy tín của hòa giải viên, việc vận dụng pháp luật vào các hoạt động hòa giải còn ở mức độ cảm chừng. Quản lý Nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở vẫn còn nhiều hạn chế, công chức Tư pháp vẫn còn phải kiêm nhiệm nhiều việc nên chưa dành nhiều thời gian cho công tác hòa giải ở cơ sở. Kiến thức pháp luật năng lực, kỹ năng của một số hòa giải viên còn hạn chế, nhận thức của nhân dân không đồng đều về mặt pháp luật do vậy trong các sự vụ hòa giải còn gặp không ít những khó khăn.

Kinh phí dành cho công tác hòa giải ở cơ sở chủ yếu trong nguồn kinh phí chi ngân sách hàng năm, chưa huy động được các nguồn lực xã hội hóa cho hoạt động hòa giải nên còn hạn hẹp, chủ yếu phục vụ cho hoạt động tập huấn, hội nghị tuyên truyền, cung cấp tài liệu cho hòa giải cũng như đề xuất khen thưởng.

Thế chế về công tác hòa giải ở cơ sở đang trong quá trình hoàn thiện, nhiều quy định pháp luật còn chồng chéo, chưa rõ ràng, cụ thể. Hòa giải viên hoạt động chủ yếu dựa trên tình thân trách nhiệm, tự nguyện, nên còn một số bộ phận chưa chủ động và nhiệt tình trong hoạt động hòa giải.

#### **IV. KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP.**

1. Tiếp tục đổi mới cách thức phổ biến, giáo dục pháp luật, nhân rộng mô hình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của địa phương, bằng nhiều hình phù hợp trên hệ thống truyền thanh cơ sở đến với cán bộ, công chức, viên chức người lao động và các tầng lớp nhân dân trong địa phương. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, tổ chức xã hội trong hỗ trợ và tạo điều kiện để thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, GDPL địa phương.

2. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cũng như mọi tầng lớp của nhân dân đối với vị trí, vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở. Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực của đội ngũ hòa giải viên nhằm tạo mạng lưới hòa giải viên làm tốt công tác hòa giải, có hiểu biết pháp luật và kỹ năng truyền đạt, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

3. Tăng cường quản lý Nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở, duy trì thường xuyên chế độ kiểm tra, báo cáo, thống kê về tổ chức và hoạt động hòa giải. củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực cho hòa giải viên ở cơ sở. Kịp thời tham mưu, đề xuất chính sách khen thưởng đối với các Tổ hòa giải, cá nhân các hòa giải viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động hòa giải.

4. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn đối với hoạt động của các Tổ hòa giải. Chú trọng xây dựng Tổ hòa giải điển hình để xây dựng mô hình đổi mới và nâng cao chất lượng, tỷ lệ hòa giải thành. Xử lý, giải quyết kịp thời có hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay tại cơ sở. Tăng cường quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở. Các cấp ủy, chính quyền cần quan tâm, đầu tư nguồn lực, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí để triển khai hiệu quả công tác này và động viên, khích lệ các hòa giải viên tham gia giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn ở cơ sở.

5. Hàng năm, Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp với Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức thành viên cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn việc củng cố, kiện toàn tổ chức hoạt động của các Tổ hòa giải; Tạo điều kiện động viên, khuyến khích hội viên, thành viên của mình tham gia tích cực vào các hoạt động hòa giải. Trong quá trình hòa giải ở cơ sở cần tiến hành phối hợp với lực lượng Công an xã... để nâng cao hiệu quả chất lượng công tác hòa giải, cũng như giúp lực lượng Công an chủ động nắm bắt được tình hình địa bàn.

6. Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở thôn thực hiện tốt Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật theo Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Ủy ban nhân dân Huyện, Xã. Đồng thời triển khai kịp thời các văn bản pháp luật do Quốc hội,

Chính phủ và cấp trên ban hành. Tiếp tục nâng cao nhận thức và phát huy vai trò chủ động, sáng tạo trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và các tuyên truyền viên pháp luật, Tham mưu, tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở thôn. Bảo đảm mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều được phổ biến kịp thời, đầy đủ đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải cơ sở và xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đề cao vai trò, trách nhiệm của Đài Phát thanh xã trong công tác tuyên truyền, phổ biến, GDPL.

7. Bám sát các kế hoạch, văn bản hướng dẫn thực hiện của các cấp trên cơ sở Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP, ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Hoàn thành thực hiện Kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.

Trên đây là Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở; Xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. Ủy ban nhân dân Xã Hoằng Hợp tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Huyện.

***Nơi nhận:***

- UBND Huyện (B/c);
- TTr. HĐND-UBND(B/c);
- TT.MTTQ (P/h);
- Các đoàn thể (P/h);
- Lưu: VT.

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Quang Công**

Phụ lục 02 (ban hành kèm theo Công văn số /UBND-TP ngày tháng năm 2023 của UBND Huyện)

### HÌNH THỨC, MÔ HÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

T T	Tên hình thức, mô hình	Số QĐ thành lập; ngày, tháng năm, cơ quan ban hành Quyết định	Số lượng hội viên	Quy chế hoạt động (Số, ngày, tháng năm ban hành) Trong quy chế có Nội dung PBGDPL không (có ghi có, không ghi không)	Tóm tắt kết quả hoạt động của mô hình trong năm 2023
1	LÀNG QUÊ AN TOÀN CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM	Quyết định: 24/QĐ-UBND ngày 09/04/2019 của Ủy ban nhân dân Xã Hoằng Hợp).	50	Có	Nói chuyện chuyên đề; Truyền thông, VHVN, TDTT, Tuyên truyền pháp luật; Trong năm phối hợp tổ chức được 01 buổi hoạt động của CLB tổ chức được 04 buổi tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Luật bình đẳng giới
2	Câu lạc bộ “ Phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường “	Quyết định: 46/QĐ-UBND ngày 36/10/2022 của Ủy ban nhân dân Xã Hoằng Hợp).	30	Có	Nói chuyện chuyên đề; Tuyên truyền pháp luật môi trường; Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước

*Phụ lục 03 (ban hành kèm theo Công văn số /UBND-TP ngày tháng năm 2023 của UBND huyện)*

**KẾT QUẢ PHỐI HỢP VỚI CÁC NHÀ TRƯỜNG TUYÊN TRUYỀN PBGDPL NĂM 2023**

<b>TT</b>	<b>Số cuộc tuyên truyền</b>	<b>Nội dung tuyên truyền</b>	<b>Địa điểm tuyên truyền</b>	<b>Số người tham gia</b>	<b>Cơ quan, đơn vị phối hợp</b>
1	02	Luật An toàn giao thông; Luật phòng chống bạo lực học đường; Luật phòng chống ma túy.	Trường THCS Xã Hoằng Hợp	817 người ( <i>Tham dự ở 02 buổi tuyên truyền</i> )	Ủy ban nhân dân xã; Hội LHPN; Ban Công An; BCN CLB “Làng quê an toàn cho Phụ Nữ và Trẻ Em” Thôn Ngọc Long; BGH Trường THCS Xã Hoằng Hợp

